

Số: 193/BC-UBND

Uông Bí, ngày 21 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3269/UBND-TH5 ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Uông Bí báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện

1. Số lượng tổ chức bộ máy quản lý môi trường thuộc UBND thành phố

Thành phố Uông Bí là đô thị loại II nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh, có 11 đơn vị hành chính (09 phường và 02 xã), có diện tích tự nhiên 255,5 km², dân số trên 17 vạn người; có 10 dân tộc anh em trong đó dân tộc kinh chiếm 97,61%; dân tộc thiểu số chiếm 2,39%. Uông Bí có lợi thế vị trí địa lý, thuận lợi về giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt; có khu di tích và danh thắng Quốc gia đặc biệt Yên Tử, kinh đô Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam và nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc khác; có khu sinh thái Lũng Xanh, Hồ Yên Trung được thiên nhiên ban tặng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn du khách; có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông được tăng cường.

Hiện tại, UBND thành phố Uông Bí có 01 phòng chuyên môn tham mưu về lĩnh vực môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường (tổng số người làm việc của Phòng là 10 người, trong đó có 01 Phó trưởng phòng và 01 công chức trực tiếp tham mưu về lĩnh vực môi trường) và 01 đơn vị sự nghiệp: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường có chức năng giúp UBND thành phố tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý và phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố (tổng số người làm việc của Đội là 17 người, trong đó có 01 Đội phó và 03 viên chức tham mưu về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường).

Đối với UBND các xã, phường: Trên địa bàn thành phố có 11 xã, phường trực thuộc. Mỗi một xã, phường đều bố trí 01 công chức trực tiếp tham mưu về lĩnh vực môi trường và 01 lãnh đạo UBND xã, phường phụ trách.

Ủy ban nhân dân thành phố không bố trí hợp đồng lao động làm nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, phường.

2. Kết quả sắp xếp, điều chuyển, bố trí công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (theo khoản 3, mục 3, Quyết định số 1169/QĐ-TTg)

Đến nay, UBND thành phố đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm của UBND tỉnh¹, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí sắp xếp, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức². Đối với UBND các xã, phường đã thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

3. Kết quả xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý môi trường ở địa phương (theo khoản 4, mục 3, Quyết định số 1169/QĐ-TTg)

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND thành phố đã thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu về lĩnh vực bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính từ tháng 8/2017 đến tháng 4 năm 2018, UBND thành phố đã cử 14 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu về lĩnh vực bảo vệ môi trường (cấp thành phố 3 lượt, cấp xã, phường 11 lượt).

4. Kết quả đầu tư trang thiết bị, máy móc, công cụ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (theo khoản 5, mục 3, Quyết định số 1169/QĐ-TTg)

Các cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý bảo vệ môi trường cấp thành phố và cấp xã, phường đã được trang bị máy tính để bàn, máy in để phục vụ công tác, trong đó các máy tính đã được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền và đều được kết nối internet để cập nhật, trao đổi thông tin.

Hiện tại, các bộ phận quản lý bảo vệ môi trường cấp xã, phường và cấp thành phố chưa được đầu tư các trang thiết bị, máy móc, công cụ hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra như các thiết bị đo nhanh tại hiện trường.

II. Khó khăn, vướng mắc

1. Về đào tạo, bồi dưỡng:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng đến nay chưa có chương trình đào tạo riêng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà

¹ Quyết định số 5295/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 5297/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

² Quyết định số 7858/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố; Quyết định số 7859/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố

nước, tin học và yêu cầu khác cho cán bộ quản lý môi trường nhất là đối với cấp huyện và cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường còn rất hạn chế.

2. Trang thiết bị hỗ trợ công tác quản lý môi trường:

Hiện nay, trang thiết bị, máy móc, công cụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường còn rất thiếu. Một phần do ngân sách chưa bố trí được để trang cấp, bên cạnh đó chưa có hướng dẫn cụ thể về trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác bảo vệ môi trường đối với cơ quan quản lý cấp huyện và cấp xã.

III. Đề xuất, kiến nghị

1. Về đào tạo, bồi dưỡng:

Đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành chương trình đào tạo riêng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, tin học và yêu cầu khác cho cán bộ quản lý môi trường nhất là đối với cấp huyện và cấp xã. Hàng năm, ưu tiên mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

2. Trang thiết bị hỗ trợ công tác quản lý môi trường:

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ mua trang thiết bị, máy móc, công cụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã, phường. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể về trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác bảo vệ môi trường đối với cơ quan quản lý cấp huyện và cấp xã.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí báo cáo./↓

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ;
- Lưu VT, TCNV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Đình Sách